

Số: **29** /CT-UBND

Hà Nội, ngày **30** tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các sự kiện chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Năm 2011, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi nhưng chưa vững chắc, kinh tế trong nước phục hồi nhanh và lấy lại đà tăng trưởng sau ảnh hưởng của khủng hoảng. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động "diễn biến hoà bình" chống phá cách mạng nước ta; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn ra phức tạp, có nhiều khả năng phát sinh một số loại tội phạm mới; biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Thành phố tiếp tục đứng trước những cơ hội cùng khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi nỗ lực rất cao trong công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong đó có công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).

Để đảm bảo giữ vững ổn định ANCT và TTATXH góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2011, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh của "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân hiểu biết sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn ANTT; phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Thông tri 08-TTtr/TU của Thành uỷ, Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND Thành phố về cuộc vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng - tự quản về ANTT”; tiếp tục thực hiện Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ về biện pháp quản lý, giáo dục các đối tượng tại xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong trào cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng phường, xã, trường học, cơ quan, đơn vị bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo: 197; Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Phòng, chống khủng bố; Nhân quyền; Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Tiếp tục thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Duy trì cơ chế phối hợp giữa Công an với các ngành, đoàn thể, trọng tâm là với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, và với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thực hiện Thông tư liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác quản lý đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, Quân đội và các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức phục vụ nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện, đảm bảo chính sách phù hợp cho Công an xã, Bảo vệ dân phố để trở thành lực lượng quan trọng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

2. Công tác bảo đảm an ninh chính trị.

Tham mưu báo cáo Thành uỷ xây dựng và triển khai Chương trình "Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2011-2015" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, gắn với thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo An ninh Quốc gia trong tình hình mới"; Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Thực hiện tốt Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là trong quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/2008/CT-TTg ngày 11/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Chỉ thị 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; bổ sung, hoàn thiện phương án đã diễn tập, tổ chức diễn tập phương án giải quyết một số tình huống mới có thể xảy ra nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng thực hành chiến đấu của các lực lượng vũ trang và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các ngành, các cấp, các lực lượng. Không để xảy ra đột biến, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, bạo loạn chính trị; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường chỉ đạo phối hợp các lực lượng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn trọng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: an ninh nội bộ, văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh xã hội, chủ động nắm tình hình, giải quyết từ cơ sở những nhu cầu dân sinh bức xúc, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đình công, lãn công tự phát của công nhân, không để phát sinh thành "điểm nóng" về ANTT.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật và cải cách tư pháp.

Tham mưu báo cáo Thành uỷ xây dựng Chương trình hành động về tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày

22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; kết hợp với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 02/12/2010 của UBND Thành phố về Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATXH, “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015”, Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng chống buôn bán người giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Phải lấy phương châm phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, trước mắt mở chiến dịch cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết nguyên đán Tân Mão 2011. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, đề án về đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tiếp tục kiểm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới; không để hình thành các băng, ô nhóm tội phạm, không để xảy ra các vụ thất thoát đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế tại các cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu báo cáo Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; rà soát để tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thành phố liên quan đến an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn các cơ quan nội chính và tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, không để lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội.

Báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố xem xét tăng cường mức đầu tư ngân sách cho các dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, nhà tạm giữ, kho vật chứng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy hoạch lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

4. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cư trú và các quy định của Nhà nước, Thành phố về đăng ký, quản lý hộ khẩu khi Luật Thủ đô được thông qua; tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép (kể cả người nước ngoài) dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT như: Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ...

Duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông của các tầng lớp nhân dân. Cùng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông Thành phố. Hoàn thiện quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt các dự án phát triển giao thông đô thị, tăng cường năng lực giao thông của Thành phố. Khảo sát, nghiên cứu đề ra các giải pháp tổng thể về tổ chức phân luồng, phân làn giao thông và quản lý phương tiện giao thông. Thực hiện quy hoạch về mạng lưới chợ, bến xe, điểm đỗ xe và củng cố các tuyến phố văn minh đô thị.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 16/4/2008 của UBND Thành phố về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường và Quyết định số 46/QĐ-UB ngày 15/01/2009 của UBND thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng tự quản ở cơ sở trong giữ gìn trật tự đô thị. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị; giải toả các chợ tạm, chợ cóc, điểm đỗ xe và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định, chú ý 65 tuyến phố và 48 khu vực di tích lịch sử đã xếp hạng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC; cùng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và phát triển nguồn nước tại các địa bàn dân cư nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tình huống cháy nổ tại cơ sở. Tiếp tục trình thành lập và triển khai Đề án Sờ Cảnh sát PCCC.

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính (CCHC) về ANTT, trên cơ sở tổng kết 10 năm công tác CCHC giai đoạn 2001-2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2011 và giai đoạn 2011-2020. Tập trung chỉ đạo rà soát và thực thi Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Công an Thành phố có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Thành uỷ, HĐND và UBND Thành phố./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
(Đề báo cáo)
- Các PCT UBNDTP;
- CATP, BTL Thủ đô;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CPVP, Các phòng CV;
- Các đơn vị thuộc CATP (150b);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

